

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๔.๒ พิจารณาสัดส่วนการจัดสรรเงินผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water - Energy - Food Nexus Approach for Smart Green
Campus**

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน Office of Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ USD ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงวด โดยงวดที่ ๑ สำนักงาน Office of Naval Research Global ได้โอนเงินเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๔,๔๓๘,๕๕๗ บาท จึงขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดสรรนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ ๕ จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

๑.๑ โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาที่เน้นการบูรณาการในการศึกษาระหว่าง น้ำ พลังงาน อาหาร เพื่อผลักดันให้เกิด Smart Green Campus ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม โดยเน้นการสร้างระบบ Smart Energy Smart Water Smart Food and Smart Environment มีการจัดเก็บข้อมูลที่จะสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แม่ริม หลังจากได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าอาคารในพื้นที่ศูนย์แม่ริมมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากที่ได้ดำเนินการในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จึงขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทุกอาคารในพื้นที่ศูนย์แม่ริม โดยหน่วยงานได้เพิ่มการตรวจสอบระบบ Environment ในการวัดฝุ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะจากเศษอาหารภายในโรงอาหารพื้นที่ศูนย์แม่ริม ดังนั้นวิทยาลัยต้องการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม จึงขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยจัดสรรนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๕ เพื่อนำเงินในส่วนร้อยละ ๕ ไปเป็นค่าดำเนินการส่วนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการฟาร์มของสวนเกษตรครุฑน้อยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๑.๒ จากข้อเสนอแนะของ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรณีนี้การดำเนินโครงการ ผลงานที่ได้รับมหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ในช่วงแรกนักวิจัยจะต้องรับผิดชอบ ในการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์หรือผลงานที่ได้จากงานวิจัยเพื่อให้เกิดความเสถียรและพร้อมใช้งาน ก่อนส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าหากอยู่ในระยะเวลาของการวิจัยความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจะอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหลังจากส่งมอบให้มหาวิทยาลัยดูแล

๒. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามกรณีเมื่อมีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ผลงานที่ได้มหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ทั้งอุปกรณ์ในการวัดฝุ่น ระบบการจัดการน้ำ ระบบการจัดการด้านพลังงาน อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ดังนั้นต้องการให้ทางหน่วยงานสรุปและชี้แจงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ และควรมีการวางแผน การดูแลรักษาในระยะยาวด้วย

๓. ผศ.ดร.สร้าง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะให้สรุปรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการเดิมว่าวิทยาลัยได้มีงานเพิ่มหรือลดอย่างไร และควรระบุให้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวได้เพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการขอปรับลดการนำส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยได้ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเดิมทำอะไรบ้าง เพิ่มอะไรบ้าง ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการมีเหตุผลเพียงพอในการพิจารณา

๔. นางอรรพรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ให้กรณีที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ทางหน่วยงานจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอ ก.ง.ส. แนบไว้ในรายงานการประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้มีเหตุผลอะไรบ้าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างไร และได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

๕. ดร.ณัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน Office of Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ USD มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี โดยมหาวิทยาลัยจะเห็นชอบวงเงินของโครงการ รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ USD

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ปรับลดค่าดำเนินการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water – Energy – Food Nexus Approach for Smart Green Campus โดยให้นำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ ๕ และเข้ากองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ร้อยละ ๕ และใช้งบประมาณในการดำเนินการ ร้อยละ ๙๐

ณัด บุญชัย

(ดร.ณัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)